



Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

QUỲNH PHỤ

“Chống dịch như chống giặc”

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, huyện Quỳnh Phụ đang chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).



Nhân viên y tế thực hiện tiêu độc, khử trùng khu cách ly khẩn tại ký túc xá Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quỳnh Phụ xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tổ chức thực hiện. Địa phương đã nghiêm túc triển khai theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thành viên. Xây dựng các phương án theo những tình huống cụ thể, thành lập và duy trì hiệu quả ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã, thị trấn. 3 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các đơn vị y tế tuyến huyện và các xã, thị trấn, các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc...

Bên cạnh việc phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn chuyên môn phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã, tập trung

xử lý môi trường, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, thu dung, xử lý không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng kế hoạch, thành lập 6 đội phản ứng nhanh và 2 tổ cấp cứu phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ, bảo đảm cơ số thuốc, dự trữ 1.045kg Cloramin B, gần 900 bộ quần áo phòng, chống dịch, cùng các trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân ở các tuyến. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ và Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục đã chuẩn bị khu vực cách ly với phòng khám và khu điều trị khoảng 200 giường bệnh khi dịch bệnh lan rộng, sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu. Trạm y tế 38 xã, thị trấn đã chuẩn bị khu cách ly với phòng khám và phòng bệnh nhân sẵn sàng phối hợp với tuyến trên khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới từ cơ sở.

Đến ngày 10/2, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 3

người nghi nhiễm và được xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19; 2 người có nguy cơ từ vùng dịch trở về được quản lý tại bệnh viện; 1 người có nguy cơ nghi nhiễm Covid-19 được quản lý, cách ly, theo dõi tại nhà; 5 trường hợp tiếp xúc gần đối tượng có nguy cơ được quản lý, cách ly, theo dõi.

Công an huyện Quỳnh Phụ đã tập trung rà soát, lập danh sách, quản lý số lượng người nước ngoài trên địa bàn, tạo điều kiện cho công tác giám sát, khoanh vùng phòng, chống dịch bệnh. Trước tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện có 354 người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú, 35 người ở lại trong dịp tết, đến ngày 6/2 đã có 108 người sang Việt Nam và có mặt tại địa phương. Cơ quan chức năng đang quản lý 260 lao động người Trung Quốc làm việc trên địa bàn, trong đó có 31 người không về nước trong dịp tết, 103 người về Trung Quốc mới sang. Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh và xử lý nghiêm đối tượng Trần Thị Hiền,

sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng cùng các trường hợp truyền bá thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

Là doanh nghiệp có đông lao động người Trung Quốc tại địa phương, ông Trương Xuân Mẫn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam cho biết: Trước tết Nguyên đán, Công ty có 1.040 lao động, trong đó lao động người Trung Quốc có 205 người, 28 người ở lại dịp tết, 57 người đã sang Việt Nam, còn lại 120 người chưa sang. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh và huyện trong công tác phòng, chống dịch như thực hiện phun khử trùng, kiểm tra thân nhiệt người lao động, yêu cầu lao động đeo khẩu trang phòng dịch... Toàn bộ lao động người Trung Quốc sang Việt Nam sau tết được đưa vào quản lý trong khu cách ly khẩn tại ký túc xá để theo dõi, giám sát y tế. Riêng những nhân viên quê tỉnh Hồ Bắc không được phép quay lại nhà máy, thời gian trở lại làm việc sẽ phụ thuộc vào thông báo của Nhà nước. Những công nhân có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc hoặc có tiền sử từng tiếp xúc với nhân viên quê tỉnh Hồ Bắc sẽ không được tiếp tục làm việc và đưa vào khu cách ly theo dõi sức khỏe theo đúng chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, các biện pháp giúp người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh. Quỳnh Phụ đã tổ chức 64 hội nghị tập huấn, truyền thông các cấp với 11.783 người tham gia. Đài TTTT huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đã phát 94 bài với 398 lượt phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh. Phòng Văn hóa Thông tin huyện phối hợp treo 216 băng rôn, phát 4.200 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ sẽ góp phần không nhỏ chung sức cùng toàn tỉnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

TRINH CƯỜNG

Doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó do dịch Covid-19

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, không chỉ tác động đến sức khỏe, tinh thần của người dân mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vận tải hành khách. Tình trạng xe hoạt động cầm chừng, lượng khách sụt giảm khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao...

Theo thường lệ, vào dịp đầu xuân, các nhà xe vận tải hành khách (VTHK) luôn nhộn nhịp xe xuất bến để đưa đón người dân trở lại làm việc, nhất là tham gia lễ hội đầu năm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thế nhưng, đầu năm nay, do dịch Covid-19, người dân hạn chế đi chuyển bằng phương tiện công cộng và dừng các chuyến đi du lịch đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp VTHK. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty Du lịch Mạnh Tuấn (thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương) cho biết: Công ty chúng tôi có 12 đầu xe loại từ 16 - 47 chỗ ngồi với 19 lao động lái xe, phụ lái. Bằng giờ mọi năm chúng tôi luôn trong tình trạng “cháy” xe vì không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân hợp đồng đi du xuân, tham quan, lễ hội. Song đầu năm nay, tần suất xe chạy giảm tới hơn 70% và mỗi xe chạy có lượng khách chỉ đáp ứng 50% sức chứa của xe dẫn tới doanh thu của Công ty ước giảm hơn 1 tỷ đồng. Xe nằm bến, lái xe không có việc làm nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì trả lương cho công nhân; cùng với đó, doanh nghiệp phải trả lãi vay ngân hàng nên càng thêm khó khăn.

Tình trạng xe nằm dài ở bến cũng diễn ra tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại du lịch Tân Sơn (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình). Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty có 15 xe chở khách loại từ 7 - 45 chỗ ngồi và giường nằm. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách hợp đồng du lịch giảm tới 90% so với cùng kỳ mọi năm. Nhiều khách hàng hợp đồng du lịch đi Nam Định, Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng từ trong năm đã hủy hợp đồng do lo ngại dịch bệnh và các địa phương đã dừng tất cả các lễ hội xuân để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Xe không hoạt động, cán bộ, công nhân thiếu việc làm ảnh hưởng

đến thu nhập. Nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi lo sẽ không giữ chân được lái xe. Doanh thu giảm, thậm chí không có doanh thu, trong khi đó Công ty vẫn phải trả lãi ngân hàng, thuế đường bộ, dịch vụ bến bãi, sửa chữa, bảo dưỡng xe lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng... Còn tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà, gần 400 xe khách chạy các tuyến Thái Bình đi Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến xe buýt nội tỉnh, taxi cũng đang hoạt động cầm chừng. Hiện Công ty quyết định dừng hoạt động khoảng 150 xe do không có khách. 800 lao động của Công ty thiếu việc làm. Ông Lưu Huy Hà,

Giám đốc Công ty cho biết: Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, Công ty đã mua và cấp khẩu trang miễn phí cho lái xe, hành khách đi trên xe có nhu cầu và duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn xe thường xuyên sau mỗi chuyến đi và về bến. Toàn bộ chi phí phát sinh cộng với các khoản phải nộp như thuế cầu, đường bộ doanh nghiệp nộp cả năm theo đăng ký hợp đồng tuyến cố định, trả lãi vay ngân hàng theo định kỳ... Công ty đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, mong các cơ quan chức năng chia sẻ, tháo gỡ để doanh nghiệp duy trì hoạt động trong giai đoạn này.

Công ty Du lịch Mạnh Tuấn, Công ty TNHH Dịch

vụ thương mại du lịch Tân Sơn, Công ty Cổ phần Hoàng Hà chỉ là ba trong các doanh nghiệp VTHK trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ông Vũ Quang, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải tỉnh cho biết: Để chung tay cùng với tỉnh và cả nước ứng phó với dịch bệnh, Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động 40 doanh nghiệp vận tải thành viên của Hiệp hội với khoảng 1.500 xe VTHK thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các doanh nghiệp hội viên đã quán triệt tốt việc lái xe an toàn, duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn xe, hỗ trợ hành khách bảo vệ sức khỏe khi tham gia giao thông; nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì dịch vụ VTHK đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Điều các doanh nghiệp VTHK trên địa bàn tỉnh mong muốn hiện nay là người dân không nên quá hoang mang trước dịch bệnh, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp tốt với các nhà xe trong công tác phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế. Các ngân hàng kịp thời chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giúp các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp VTHK nói riêng vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

KHẮC QUÂN



Các doanh nghiệp vận tải khách thực hiện nghiêm việc vệ sinh, khử khuẩn xe nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.



Nhiều xe khách của Công ty Cổ phần Hoàng Hà không hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TIỀN HẢI

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia cầm

Hiện nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Để chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền đến hộ chăn nuôi triển khai các giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa phương và nguy cơ lây sang người.

Xã Đông Hoàng là địa phương từng bị dịch cúm gia cầm gây thiệt hại về kinh tế, do đó hiện nay chính quyền xã và người dân rất quan tâm tới vấn đề này. Thời gian qua, các hộ chăn nuôi đều tiêm phòng cho vật nuôi và thường xuyên sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Ông Bùi Văn Hiếu, thôn Bạch Long cho biết: Hiện nay, gia trại của gia đình nuôi trên 500 con gà, vịt. Khi được chính

quyền tuyên truyền về dịch cúm gia cầm đang xảy ra ở một số tỉnh, thành phố, mặc dù trên địa bàn chưa xuất hiện dịch bệnh, tuy nhiên đây là thời điểm các hộ chăn nuôi tái đàn, trong quá trình mua bán, vận chuyển giống gia cầm rất dễ mang mầm bệnh ở tỉnh khác xâm nhập vào đàn gia cầm của địa phương. Do đó, gia đình tôi không chỉ khử trùng bằng vôi bột, phun hóa chất đối với chuồng trại mà còn thực

hiện nghiêm việc không thả rông gia cầm.

Gia đình ông Vũ Ngọc Huyền ở xã Đông Cơ những ngày qua cũng đã thực hiện tốt việc khử trùng, tiêu độc xung quanh gia trại nuôi 5.000 gà đẻ. Qua đó nhằm tiêu diệt các mầm bệnh tồn tại trong môi trường, giảm nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi và nguy cơ lây lan dịch bệnh sang người. Ngoài ra, ông Huyền còn bổ sung thức ăn giàu vitamin để nâng cao

sức đề kháng cho đàn gà.

Tiền Hải có khoảng 1,47 triệu con gia cầm. Thời tiết biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm gia cầm và dịch cúm A/H5N6 phát sinh. Do đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cúm gia cầm như H5N1, H5N6 cho nhân dân hiểu rõ để chủ động phòng và đối phó như áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại trước khi tái đàn và sau mỗi lần xuất chuồng nhằm bảo vệ đàn gia cầm không bị mầm bệnh xâm nhập. Không thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm bị mắc bệnh, không giết mổ gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, không giết mổ, không vứt xác gia cầm bừa bãi... Cùng với tuyên truyền, huyện đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra hoạt động buôn bán, giết mổ gia cầm và ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm lưu thông

trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến, vận chuyển tiêu thụ gia cầm. Cán bộ chuyên môn thường xuyên về cơ sở kiểm tra tại các hộ chăn nuôi, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn kỹ thuật cho nhân dân khi tiêm phòng và công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh, vệ sinh thú y an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Yêu cầu xuất trình giấy tờ đối với các hộ kinh doanh chế biến giết mổ gia cầm, thủy cầm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh giết mổ không giết mổ, vận chuyển và sử dụng làm thực phẩm gia cầm ốm, chết; các chủ chăn nuôi phải tự giác khai báo ngay khi có gia cầm ốm, chết nghi vấn nhiễm bệnh với cơ quan chức năng để xử lý. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và chủ động tiêm khai các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm. Trong

đó, tích cực hướng dẫn người chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại, thực hiện tốt điều kiện vệ sinh chuồng trại. Cùng với đó là bổ sung thức ăn tinh, chất khoáng, vitamin, cho uống nước ấm để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi.

Thực hiện nghiêm khuyến cáo của ban chăn nuôi và thú y xã về quy trình phòng bệnh cho đàn gia cầm. Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin chống các bệnh truyền nhiễm. Các gia trại, trang trại thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để

tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi; áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và các biện pháp chủ động phòng bệnh, bảo đảm tiêm phòng đạt tỷ lệ cao.

MẠNH THẮNG



Gia trại của ông Vũ Ngọc Huyền, xã Đông Cơ (Tiền Hải) bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học.